
BORGARRÁÐ 25. október 2018: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands 
um stöðu innkaupa á smáhýsum - R18080115

Hver er staðan á innkaupum á smáhýsum sem borgarráð samþykkti að leggja í á fundi þann 20. 
september 2018? Hafa einhver tilboð borist? Hefur verið leitað eftir tilboðum og ef svo er, hjá hvaða 
fyrirtækjum? Hefur verðsamanburður farið fram? Við hvaða aðila er verið að semja um innkaupin? 
Hver er þá kostnaður við eitt smáhýsi? Hver er stærð smáhýsanna?


